



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง กำหนดการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๔๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศกำหนดการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดังนี้

กำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ / เดือน / พ.ศ.	กิจกรรม
๒ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗	- ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ขอรับใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ และแบบฟอร์มอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนด ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ http://www.rmutsv.ac.th
๑๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗	รับสมัครผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดี ๑. กรณีสมัครด้วยตนเอง - ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง - มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นหลักฐานการสมัครแทน ๒. กรณีการเสนอชื่อโดยสาขาซึ่งอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ให้หัวหน้าสาขา ยื่นเอกสารหลักฐาน ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบสำเนารายงานการประชุมสาขา ที่มีผู้เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกในสาขา ๓. กรณีเสนอชื่อโดยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ให้ตัวแทนคณะกรรมการประจำคณะฯ ยื่นเอกสารหลักฐาน ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ที่มีผู้เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจำคณะฯ

วันที่ / เดือน / พ.ศ.	กิจกรรม
	<p>ทั้ง ๓ กรณีนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยนำเอกสารหลักฐานใส่ซองปิดผนึก จำนวน ๔๑ ชุด ประกอบด้วยเอกสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีฯ๒. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มอบผู้อื่นยื่นเอกสารแทน๓. สำเนารายงานการประชุมสาขาหรือคณะกรรมการประจำคณะฯ๔. ประวัติผู้สมัครหรือประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ๕. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ๖. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ๗. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)๘. บทสรุป วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ๙. รายละเอียดวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ๑๐. สรุปเป้าหมาย และตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในระยะเวลา ๔ ปี
๓๐ มกราคม ๒๕๕๗	<ul style="list-style-type: none">- เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรายงานตัวต่อเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา- เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดลำดับผู้แสดงวิสัยทัศน์- เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และ ประชาคม ในรูปของ Power Point เวลาไม่เกินคนละ ๔๕ นาที พร้อมเอกสาร Power Point จำนวน ๖ ชุด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่เกิน ๑๕ นาที ณ ห้องประชุมยงนา สำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการ สรรหาฯ จะพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวนหนึ่งคน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗	<ul style="list-style-type: none">- สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย